
FUNDARGERÐ 

Fundur nr. 134 í stjórn Herjólfs ohf., haldinn 25. Júní 2024 kl. 16:00 

í fundarsal að Ægisgötu 2. 

 

Mættir voru:  Páll Scheving Ingvarsson, Agnes Einarsdóttir, Guðlaugur Friðþórsson, Helga Kristín Kolbeins 

í síma, Sigurbergur Ármannsson, Sæunn Magnúsdóttir, Rannveig Ísfjörð og Hörður Orri Grettisson 

framkvæmdastjóri.   

Til fundarins var boðað með tölvupósti.  Engar athugasemdir bárust varðandi boðunina 

 

 Á dagskrá fundarins voru tveir dagskrárliðir: 

1. Rekstrartölur fyrstu 5 mán.2024. 

Framkv.stjóri fór yfir rekstrartölur jan.-maí.  Næst mesti farþegafjöldi í maí mánuði fór með 

Herjólfi á þessu ári, 46.276 farþegar.  Þetta þykir ásættanlegt miðað við það sem um er rætt í 

ferðaþjónustu á Íslandi varðandi fækkun gistinátta og kaup ferðamanna á þjónustu.  Herði Orra er 

þökkuð yfirferðin. 

 

2. Önnur mál. 

Stjórn Herjólfs skipar Hörð Orra Grettisson framkv.stjóra í vinnuhóp framkvæmda- og hafnarráðs 

Vestmannaeyja sem útfæra á framtíðarskipulag á Básaskersbryggju. 

Rætt var um misnotkun á lögheimils afslætti.  Stjórn félagsins ítrekar að hart verður tekið á þeim 

aðilum sem verða uppvísir af slíkri misnotkun. 

 

 

Næsti stjórnarfundur er áætlaður 23.júlí 2024 

Fundi slitið kl. 16:00 

Fundargerð ritaði Agnes Einarsdóttir. 


